

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอน้อมถวายมวลสรรเสริญแด่เอกองค์อัลลอฮ์ ผู้ทรงประทานพลังกาย พลังใจ และสติปัญญาให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรดาการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้างและให้ทางนำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในวิทยานิพนธ์นี้ ก็คือ ดร.มัฮดี แวดราแม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้เสียสละเวลาให้คำแนะนำตลอดจนขัดเกลากระบวนการคิดต่าง ๆ ของผู้วิจัยมาโดยตลอด ท่านได้ให้กำลังใจและยื่นมือช่วยเหลือศิษย์ในยามที่ไม่รู้จะหาหนทางแก้ปัญหาลังเล และทำให้ผู้วิจัยได้รู้ซึ่งถึงคำว่า “ครู” อย่างแท้จริง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ดร.จิระวัฒน์ ต้นสกุล กับความทุ่มเทของอาจารย์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์ระดับ อุดหนุนที่จะสอนผู้วิจัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดที่ถูกต้องและลึกซึ้ง ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เชิงเซาว์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ดร.ธีระยุทธ รัชชะ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ตรวจทาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการสอบและได้ให้ความเห็นและคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้กับวิทยานิพนธ์นี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทำวิจัย ได้แก่ ดร.นิยอ บาสา ดร.อิสมะแอ มะระะ นางไซนับ เอสเอ นางสาว รอมิยะห์ นิมุ และ นางสาวอรวินท์ ชำระ ที่ได้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ทำให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์

ผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และเลขานุการภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาที่ได้อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง

วิทยานิพนธ์นี้คงจะไม่สำเร็จได้เลย หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากน้อง ๆ ร่วมรุ่นปริญญาโทที่น่ารักทุกคน ตลอดจนเพื่อนร่วมวิชาซีพครุ เพื่อนรักสมัยเรียนปริญญาตรีหลายท่าน รวมถึงท่าน ศน.สุภา นามะสนธิ ศึกษานิเทศนราธิวาส 1 ที่ได้ช่วยเหลือให้สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จนสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณคุณคุณปาอิชะห์ จินตรา คุณซุฮัยลา เจ๊ะฮะ คุณนิรุสนา เจ๊ะบู คุณโนซีลา สาลิม สำหรับความช่วยเหลือที่น้องทำให้ แม้ว่าน้อง ๆ จะงานล้นมือ แต่ก็แบ่งเวลามาช่วยผู้วิจัยด้วยความเต็มใจ ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามจำนวนหลายหน้าด้วยความอดทน

สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณแม่ที่ถึงแม้จะป่วยหนักก็ยังเข้าใจและคอยให้กำลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอคุณประโยชน์อันที่จะเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ส่งผลให้คุณแม่หายป่วยในเร็ววัน ด้วยเทอญ และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือขอบคุณพี่ ๆ ครอบครัวเตล็ดทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือ ผลักดันและส่งเสริมผู้วิจัยเสมอมาไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ก็ตาม

มรัฎียะฮ์ เตล็ด